



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.พืชยาฯ แล้วจำนวนหนึ่ง ตั้งเป้ารวบรวมให้ได้ 10,000-12,000 รายชื่อ ภายใน 3 เดือน เพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎร เจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.พืชยาฯ ต้องการให้กัญชาและกระท่อมออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และให้ชุมชนปลูกได้ แต่ต้องให้มีการควบคุม ซึ่งเรื่องกัญชาได้ทำความเข้าใจมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนกระท่อมได้ทดลองปลูกเพื่อการศึกษาวิจัยที่บ้านน้ำพุ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ในเร็ว ๆ จะไปติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัย</p> <p>นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.พืชยาฯ ที่ภาคประชาชนเสนอ หากมีเจตนาเพื่อใช้ทางการแพทย์ก็มีความเป็นไปได้ แต่จะต้องมีงานวิจัยรองรับว่ามีประโยชน์ในเรื่องการบำบัดรักษาโรคได้จริง และจะต้องมีการควบคุมเช่นเดียวกับการใช้กัญชา</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ยืนยันในหลักการว่าสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศพร้อมจะดำเนินการแน่นอน</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การเสนอกฎหมายเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ การใช้พืชกระท่อมวิจัยทางการแพทย์ได้ขออนุญาตดำเนินการแล้วที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่ง ป.ป.ส.ได้เข้าไปควบคุมดู ทั้งนี้ มีการปรับโทษทางอาญาของการครอบครองพืชกระท่อม แต่ยังคงไว้ในบัญชียาเสพติดเนื่องจากมีผลต่อจิตประสาทและทำให้ติดได้ ทางกรมแพทย์มีผลการวิจัยที่ระบุว่า หากใช้พืชกระท่อมโดยการเคี้ยวใบสดจะเกิดปัญหาเรื่องลำไส้อุดตัน ส่วนในต่างประเทศมีการนำไปสกัดสารสกัดบางชนิดนำมาใช้ทดแทนการอยากยาประเภทเฮโรอีน เชื่อว่า หากเสนอให้ถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดอาจจะทำได้ง่ายกว่ากัญชา แต่รัฐต้องมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน</p>
มติชน เว็บไซต์แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดเผยว่า เตรียมจัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนาดาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษผู้ป่วยแผนปัจจุบันและแผนไทย รุ่นที่ 6 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร วันที่ 26-30 ส.ค. ผู้มีสิทธิเข้าอบรมคือ ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะหมอพื้นบ้าน หลังจบหลักสูตรจะได้สิทธิเป็นผู้สามารถสั่งจ่ายยากัญชาได้</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ อย. ได้คัดเลือก 4 จังหวัดนำร่องปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย กาญจนบุรี ลำปาง บุรีรัมย์ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ ต.แก่งเสี้ยน และกลุ่มวิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในเขต อ.เมืองกาญจนบุรี 24 กลุ่ม อ.ด่านมะขามเตี้ย 7 กลุ่ม และวิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรพัฒนาคุณภาพชีวิตครูแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ดำเนินโครงการซึ่งมีรูปแบบเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ "แก่งเสี้ยน กาญจนบุรี โมเดล" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเชิญผู้บริหารพ. 7 แห่ง ที่สามารถผลิตยากัญชาแผนไทยมาหารือเพื่อเตรียมรองรับการผลิตยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และวันที่ 27 ส.ค. จะเชิญพ.ทั้ง 13 แห่งที่จะจ่ายยากัญชาแผนไทย 2 ตำรับ มาหารือการให้บริการ การจ่ายยา ข้อบ่งชี้ในการใช้ และการเก็บข้อมูลวิจัย เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน สำหรับสารสกัดกัญชาของ อภ. สูตร CBD สูง 500 ขวด และสูตร THC ต่ำ CBD หนึ่งต่อหนึ่ง 1,500 ขวด คาดว่าจะสามารถส่งมอบให้แก่กรมการแพทย์ และ 12 รพศ.ได้ภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้</p>
ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หัวหน้าทีมห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ เผยว่า ได้มีโอกาสเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เพื่อรายงานผลการทำงานและแลกเปลี่ยนความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ เล่นกับไฟ</p>	<p>คิดเห็นทางวิชาการเรื่องกัญชา พร้อมเสนอว่า สารในกลุ่มที่ไม่ใช่สารควบคุมตามพ.ร.บ.ยาเสพติด มีประโยชน์หลายตัว น่าจะเปิดเสรีได้ เช่น สารบริสุทธิ์ที่หักลิ้น และสารเทอร์ปีน สามารถใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก เพิ่มมูลค่าในอนาคตได้ ซึ่งรมว.สธ.แจ้งว่าจะต้องพูดคุยกันอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของ กัญชาและกัญชง กับ บริษัท อภิญญา เมติคอล จำกัด เพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนาการสกัดสารและเภสัชภัณฑ์จาก กัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย รวบรวมองค์ความรู้วิชาที่สอนใน 20 มลรัฐ ของสหรัฐอเมริกา ฝึกงานจากสถานที่จริง มี โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง และสามารถขอขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพ</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ จากกัญชาถึงพาราควอต ว่า มี 2 ฝ่ายที่ต่างผลัดกันไปทางของตัว โดยฝ่ายเตือนให้รอบคอบ ไม่ รับประทาน เสรี อยู่คนละพวก แต่ฝ่ายสนับสนุนกัญชากับต้านสารฆ่าหญ้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งแกนนำในกลุ่มเอ็นจีโอบาง คนเป็นแกนนำในยึดคืนปตท.จัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ เมื่อไม่สำเร็จก็ย้ายมาปลูกกัญชาเสรี พร้อมกับต่อต้าน สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบยังไม่สั่งการทำให้ถูกกล่าวหาว่าปกป้องกลุ่มทุนผูกขาด เช่นเดียวกับ กัญชา ที่มีแบกเอ็นจีโอร่วมกับนักการเมืองที่ต้องการฐานเสียง เป้าหมายใหญ่ คือปลดจากบัญชียาเสพติดเพื่อเปิดทาง ให้ประชาชนเข้าถึงได้เสรีเพื่อใช้ทางการแพทย์ ขึ้นปลูกได้บ้านละ 6 ต้น ซึ่งภาครัฐผ่อนปรนมากขึ้นภายใต้ข้อจำกัดทั้ง พื้นที่ปลูกและงานวิจัยทดลอง ทำให้ถูกโจมตีว่าปกป้องกลุ่มทุนผูกขาด</p> <p>ทั้งนี้ เห็นด้วยว่าน้ำมันสกัดจากกัญชาอย่ารีบร้อนเพราะมีปรากฏให้เห็นทั้งคุณและโทษ ส่วนยาฆ่าวัชพืช รัฐควรขีด เส้นคณะทำงานหาข้อมูลใน 6 เดือนเพราะมีข้อมูลมากพอแล้ว</p>
<p>hfocus</p>	<p><b>นโยบายรับยาใกล้บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.ภญ.สุณี เลิศลินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการทดลองนำร่องระบบเติมยา ผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดในรพ.ขอนแก่นและลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีร้านยาที่ เข้าร่วมโครงการ 30 ร้าน และมีคนไข้ที่สมัครใจไปรับยาที่ร้านยา 137 ราย สามารถสรุปโครงการได้ 2 รูปแบบ คือ 1. โครงการรับยาใกล้บ้าน ยาจะถูกตรวจสอบโดยเภสัชกร จัดแพ็คเกจแล้วส่งจากรพ.ขอนแก่นมาที่ร้านยาในเครือข่าย 2.การ กระจายยาจากรพ.มาสต็อกที่ร้านยา คนไข้ที่มีอาการคงที่ 3 โรคสามารถนำไปสั่งยามารับยาที่ร้านขายยาได้ โดยมี รายการยาที่รพ.กำหนดประมาณ 70 รายการ ครอบคลุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืดและปอดอุดกั้น เรื้อรัง</p> <p>ด้าน ภก.เผ่าพงศ์ เหลืองรัตนดา แกนนำชมรมเภสัชกรร้อยแก่นสารสินธุ์ กล่าวว่า จากการทดลองโมเดลเหล่านี้ พบว่า ช่วยลดระยะเวลารอคอยที่รพ. คนไข้มีความสบายใจที่จะบอกเล่าข้อมูลมากกว่าที่ห้องยารพ.หรือตอนพบแพทย์ บางครั้งยาที่คนไข้ซื้อเองอาจตีกันกับยาตามใบสั่งแพทย์ ซึ่งเภสัชกรจะช่วยตรวจสอบได้เพื่อให้คนไข้ปลอดภัยมากที่สุด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>นโยบายรัฐบาลทางการแพทย์และสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอบทความโดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลทางการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องการ พัฒนาระบบสาธารณสุขและการประกันสังคม ที่ระบุในข้อ 9.1 ว่า พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแพทย์สมัยใหม่และ แพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งยกระดับการแพทย์แผนยา โดย เห็นว่าการจะทำนโยบายนี้ให้สำเร็จมี 2 วิธี คือ 1.เพิ่มจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยแยกบุคลากร สาธารณสุขออกจาก ก.พ. 2.ลดเวลารอคอยของประชาชน โดยให้ความรู้การสร้างสุขภาพป้องกันโรค รักษาความ เจ็บป่วยเบื้องต้น ส่วนการยกระดับการแพทย์แผนยา ปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพกำหนดให้แพทย์ใช้ยาเฉพาะใน บัญชียาหลักแห่งชาติ การแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ยุติการก้าวก้าวการรักษาผู้ป่วยจากบอร์ด สปสช. และ จัดสรรงบฯ รายหัวเพิ่มให้เหมาะสมจึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลได้</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>โรงเรียนผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. มอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยแก่ ผู้สูงอายุ 728 คน ที่ผ่านการอบรมในโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ดำเนินงานจากงบกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลใน 7 เทศบาล ของ อ.สันทราย และดอยสะเก็ด โดยการเรียนรู้การสอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่าทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ไม่มีปัญหาซึมเศร้า หากทุกพื้นที่ที่ได้จะเป็นการเตรียมความพร้อมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
สยามรัฐ บทบรรณาธิการ	<b>บุรีไฟฟ้า</b> -เสนอบทความว่า ประเด็นการควบคุมบุรีไฟฟ้าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยที่เป็นกลางและเป็นที่ยอมรับ แต่กลับมีการกำหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และสวนทางกับต่างประเทศ ดังนั้น ถึงเวลาที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นกลาง เพื่อหาข้อยุติ หากปล่อยไว้ต่อไปคนไทยจะต้องล้าหลังใช้สินค้าเหล่านี้อยู่ดี
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b> -เสนอจดหมายชี้แจงจากกรมควบคุมโรค กรณีประชาชนร้องเรียน รมว.สธ.เรื่องวัคซีนไขหวัดใหญ่ไม่เพียงพอให้บริการในพื้นที่ จ.พัทลุง ว่า พบมีความคลาดเคลื่อนของระบบนัดหมายและสื่อสารถึงผู้รับบริการ เนื่องจาก สปสช.จะทยอยส่งวัคซีนให้พื้นที่ ทำให้บางรายที่มารับบริการตามนัดแต่วัคซีนที่ได้รับจัดสรรในรอบแรกหมด ต้องรอรับวัคซีนในรอบถัดไป ในวันที่ 14 ส.ค. 2562 ได้มอบให้ สสจ.พัทลุง และ สคร.ที่ 12 จ.สงขลา ลงพื้นที่และให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเพิ่มเติมแล้ว และแจ้ง สปสช.พิจารณาจัดสรรงบฯ ให้เพียงพอต่อการจัดหาวัคซีนต่อไป
เว็บไซต์แนวหน้า	<b>ระบบหลักประกันสุขภาพฯ</b> -เสนอบทความ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมช.สธ. เขียนบทความ 30 บาทรักษาทุกโรค ควรก้าวต่อไปอย่างไร เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ปัญหาของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเรื่องการเมือง จุดยืน และผลประโยชน์ ผู้ที่ระบุให้มีการร่วมจ่ายในโครงการ 30 บาทเป็นคนที่ใช้สิทธิข้าราชการหรือประกันสังคมทั้งหมด จึงควรสละสิทธิเดิมมาใช้สิทธิ 30 บาทด้วยกัน ส่วนที่ระบุว่าโครงการ 30 บาท สร้างภาระขาดทุนให้รพ. ไม่ได้ระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนแพทย์ พยาบาล และบุคลากร สธ. เพื่อดูแลประชากร 48 ล้านคน แต่งบฯ ของ ขรก.และประกันสังคมที่ดูแลประมาณ 17 ล้านคน ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้บุคลากร จึงมีข้อเสนอ 3 ข้อ ซึ่งจะเผยแพร่ให้ทราบในตอนต่อไป
แนวหน้า	<b>แมงกะพรุนพิษ</b> -เสนอสุกัญ นพ.อัยกานต์ รวยอาจิด รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รมว.สธ. และปลัด สธ. เป็นห่วงประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวทะเลในช่วงมรสุมอาจเจอแมงกะพรุนที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาชายหาด ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานผู้ป่วยที่เกาพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 3 ราย มีอาการปวดแสบบริเวณลำตัว สงสัยว่าถูกพิษแมงกะพรุนกล่องสายเดียว แต่ไม่เห็นตัวแมงกะพรุน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้ การป้องกันแมงกะพรุนพิษ ให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงมรสุมหรือปลายฝนต้นหนาว หรือหลังฝนตกใหม่ๆ โดยเฉพาะแถวชายหาดระดับน้ำตื้น แนะนำให้สวมเสื้อผ้าน้ำที่ Lycra suit หรือเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ควรเป็นผ้าที่มีเนื้อแน่นและแนบลำตัว หากสงสัยว่าถูกพิษแมงกะพรุนให้ปฐมพยาบาล ดังนี้ 1.นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ 2.เรียกให้คนช่วยหรือเรียกรถพยาบาล 3.ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ 4.ราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุนพิษทันทีและต่อเนื่อง 30 วินาที ห้ามขัดถูหรือขยี้ ห้ามราดน้ำจืด น้ำปัสสาวะ และแอลกอฮอล์ บริเวณที่ถูกแมงกะพรุน เพราะจะทำให้มีการยิงพิษเพิ่มขึ้น 5.ถ้าผู้ป่วยหมดสติและไม่มีชีพจร ให้ปั๊มหัวใจ
H Focus	<b>โรคไขหวัด</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขหวัด ตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ส.ค. 2562 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 265 ราย เสียชีวิต 23 ราย จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16 ราย โดยพบผู้ป่วยโรคไขหวัด 60 เหตุการณ์ ผู้เสียชีวิต 20 เหตุการณ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ แพร่ ตามลำดับ และพบในกลุ่มอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มเกษตรกร
เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<b>ตึมน้ำปัสสาวะรักษาโรค</b> -เสนอข่าว หลังจากมีการแชร์ภาพของ นายใจถึงพุทธ เสี่ยงแจ่ม อายุ 44 ปี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ใช้น้ำปัสสาวะของตัวเองตึมนกินและนำมาล้างตาผ่านทางเฟซบุ๊ก ผู้สื่อข่าวได้ไปห้องทำงานของนายใจถึงพุทธ พบว่ามีน้ำปัสสาวะบรรจุในขวดน้ำตึมนวางไว้ 13 ขวด ระบุว่าเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมได้แนะนำให้ลองตึมน้ำปัสสาวะของตัวเองเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ รวมทั้งได้นำน้ำปัสสาวะมาล้างตา จมูก หู รักษาบาดแผลและอาบน้ำ -โพสต์ข้อความว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก พว.สมบัติ วรรณรส ซึ่งระบุว่าป่วยเป็นพยาธิวิทยาชีพ สสจ.กาฬสินธุ์ ได้โพสต์

สื่อ	ประเด็นข่าว
เฟซบุ๊ก เพจ Drama addict	ข้อความเรื่องตีมน้ำปัสสาวะดีต่อสุขภาพ และได้ใช้น้ำปัสสาวะล้างแผลให้คนไข้ที่นอนมาย จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก
ข่าวสด เดลินิวส์	<p><b>ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี กรมสุขภาพจิตเผยแพร่รายงานการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 พบว่า 1 ใน 3 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 11-25 ปี ปัญหาที่ขอคำปรึกษามากที่สุดคือ ความเครียด หรือความวิตกกังวล ปัญหาจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้</p> <p>นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า โรงเรียนสังกัดกทม.ทั้ง 437 แห่ง ยังไม่พบเด็กนักเรียนเข้าข่ายมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เนื่องจากได้ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นสอดส่องดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมเสริมนอกจากวิชาการ ส่วนเด็กพิเศษได้จัดครูดูแลมากกว่าเด็กปกติ มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อพูดคุยและสะท้อนปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเด็กนักเรียน รวมทั้งสำนักอนามัย จัดทีมแพทย์และนักจิตวิทยาตรวจสอบสุขภาพและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เป็นประจำ</p>
แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>ผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับงานเสวนา “ทิศทางการบูรณาการยุติธรรมไทย กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่มีอาการทางจิต” ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)</p> <p>พญ.ดวงตา ไกรภัสสรพงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวว่า ขั้นตอนของแพทย์เมื่อรับผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตรวจ ต้องเก็บประวัติตั้งแต่ต้น รวมถึงขอข้อมูลทางคดี เพราะเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นว่าสมควรฟ้องหรือไม่ หลังจากมี พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเดือน เม.ย. 2562 ทำให้แพทย์ได้รับความร่วมมือมากขึ้น ซึ่งเมื่อขึ้นสู่ชั้นศาล หากผู้ป่วยทางจิตอยู่ในฐานะผู้เสียหาย ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เป็นดุลยพินิจลงโทษผู้กระทำผิดได้หนักขึ้น เนื่องจากเห็นว่าผู้ป่วยทางจิตเป็นบุคคลอ่อนแอ แต่หากผู้ป่วยทางจิตอยู่ในฐานะผู้ต้องหา ทนายความอาจยกเรื่องนี้ประกอบการให้ความเห็นของแพทย์เป็นข้อต่อสู้</p>
ผวก.ออนไลน์	<p><b>เตือนการนำยาเข้าญี่ปุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจ ฮอกไกโดแฟนคลับ-Hokkaidofanclub โพสต์เตือนคนไทยที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่น ให้ระมัดระวังการนำยาบางประเภทที่ผิดกฎหมาย หลังมีรายงานว่า มีชายชาวไทยรายหนึ่งถูกกักตัวที่สนามบินฮอกไกโด เนื่องจากนำยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมต้องห้ามภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นเข้าประเทศ โดยสถานทูตฯ ได้แจ้งรายชื่อยาที่ห้ามนำเข้ามาในญี่ปุ่น ประกอบด้วย 1.TYLENOL COLD 2.NYQUIL 3.NYQUIL LIQUICAPS 4.ACTIFED 5.SUDAFED 6.ADVIL COLD &amp; SINUS 7.DRISTAN COLD/“NO DROWSINESS” 8.DRISTAN SINUS 9.DRIXORAL SINUS 10.VICKS INHALER และ 11.LOMOTIL</p>
สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บบางกอกบิซนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บมติชน	<p><b>ชายขาด้านไวรัส HIV ผ่านเน็ต</b></p> <p>-เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาฯ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาด้านไวรัส HIV ในเฟซบุ๊ก Mamieo Ritz <a href="https://www.getmyprep.com">https://www.getmyprep.com</a> และ <a href="https://www.pulse-clinic.com/prep-pulse">https://www.pulse-clinic.com/prep-pulse</a> พบการขายยาด้านไวรัส HIV พร้อมภาพ ยาด้านไวรัส HIV จริง ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ เข้าข่ายโฆษณาแสดงสรรพคุณยาควบคุมพิเศษ และโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกับผู้กระทำความผิด</p>
TNN เว็บไซต์รัฐ ผวก.ออนไลน์ เว็บกระปุก	<p><b>ชานมไข่มุกเพิ่มน้ำตาลในเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมรุ่ง โชตินฤมล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ได้ทดสอบวัดระดับน้ำตาลในเลือดก่อนและหลังดื่มชานมไข่มุก พบหลังดื่มชานมไข่มุก 1 แก้ว ผ่านไป 70 นาที ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นจาก 121 เป็น 176 mg% หากดื่มบ่อยๆ จะทำให้อ้วนขึ้นถึง 1-2 กก./เดือน และเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน</p>